

## Mở rộng việc đủ điều kiện chích vắc-xin, đạt cột mốc

5 tháng Mười, 2021 [Các thắc mắc của báo chí](#)

Hơn 75 phần trăm người dân Alberta đủ điều kiện hiện đã được chích ngừa đầy đủ chống COVID-19 trong khi có thêm hàng ngàn người dân Alberta hiện đủ điều kiện để chích liều vắc-xin COVID-19 thứ ba.

Kể từ ngày 6 tháng Mười, người dân Alberta 75 tuổi trở lên và những thổ dân đầu tiên, người Inuit and người Métis 65 tuổi trở lên có thể bắt đầu ghi danh cho liều thứ ba ít nhất sáu tháng sau liều thứ nhì của họ.

Thực hiện theo các đề nghị của Ủy Ban Cố Vấn Chủng Ngừa của Alberta, Alberta là một trong những tỉnh bang đầu tiên tại Canada cung cấp các liều thứ ba cho những nhóm tuổi này. Những người dân Alberta lớn tuổi, cùng với những người có hệ miễn dịch suy giảm hay các cao niên sống tại các gia cư có dịch vụ hỗ trợ, đang được chích liều thứ ba vì họ có nhiều rủi ro phải nhập viện, tử vong hay bị các hậu quả nghiêm trọng vì COVID-19.

Các viên chức y tế sẽ tiếp tục theo dõi bằng chứng có được về tính hiệu quả của vắc-xin trong toàn cõi Canada và trên khắp thế giới.

### Đạt được cột mốc chích hai liều

Hiện thời, 75.1 phần trăm người dân Alberta đủ điều kiện đã được chủng ngừa đầy đủ chống COVID-19 sau khi chích hai liều vắc-xin.

Ngoài ra, 84.5 phần trăm người dân Alberta đủ điều kiện đã chích ít nhất một liều. Hơn 500,000 các liều thứ nhất, thứ nhì và thứ ba đã được chích kể từ ngày 3 tháng Chín.

### Người dân Alberta đủ điều kiện chích liều thứ ba

Ngoài những người dân Alberta từ 75 tuổi trở lên, và những thổ dân đầu tiên, người Métis và người Inuit 65 tuổi hay hơn, liều thứ ba có sẵn cho cao niên sống tại các khu gia cư tập thể có sự chăm sóc. Những cá nhân này có nhiều rủi ro nhất bị các hậu quả nghiêm trọng và có khả năng lây lan bệnh bên trong các nơi sống tập thể, và sẽ được chích các liều của họ ngay tại nơi họ sinh sống.

Một số các tình trạng miễn dịch suy giảm cũng đủ điều kiện để được chích thêm một liều, ít nhất tám tuần sau liều thứ nhì. Để có một danh sách đầy đủ, truy cập [alberta.ca/vaccine](https://alberta.ca/vaccine).

Các liều mRNA nữa cũng có sẵn cho người dân Alberta nào đang du lịch đến những nơi mà không chấp nhận du khách đã chưa được chủng ngừa với thuốc Covishield/AstraZeneca hay có các liều pha trộn lẫn nhau.

### Ghi danh làm hẹn chích liều thứ ba

Người dân Alberta đủ điều kiện từ 75 tuổi trở lên và các thổ dân đầu tiên, người Métis và người Inuit sống ngoài khu dành riêng cho người bản địa có thể làm hẹn chích liều thứ ba tại các nhà thuốc tây và các văn phòng bác sĩ có tham gia trong việc chủng ngừa bằng cách dùng hệ thống đăng ký tại [alberta.ca/vaccine](https://alberta.ca/vaccine). Người dân Alberta cũng có thể gọi 811, các nhà thuốc tây và các văn phòng bác sĩ có tham gia trong việc chủng ngừa, hay tìm một tiệm thuốc tây trong cộng đồng có cung cấp việc chủng ngừa mà không cần phải làm hẹn trước.

Những cá nhân từ 65 tuổi trở lên sống trong khu vực dành riêng cho thổ dân bản địa sẽ có thể được chích các liều thứ ba thông qua các cơ sở y tế cộng đồng tại địa phương trong khu dành riêng cho người da đỏ.

Nếu quý vị được xem như chưa đủ điều kiện vì lý do tuổi tác, hay thời gian sáu tháng đã chưa đủ kể từ khi chích liều thứ nhì, quý vị sẽ được yêu cầu đăng ký lại khi đã hội đủ điều kiện.

## Các hạn chế tụ tập ngoài trời

Để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19, một biện pháp y tế công cộng được cập nhật sẽ áp dụng cho tất cả các cuộc tụ tập xã hội ngoài trời có hiệu lực từ ngày 6 tháng Mười:

- Các cuộc tụ họp xã hội tư nhân giới hạn tối đa 20 người, với việc giãn cách hai thước giữa các hộ gia đình bất cứ lúc nào. Đây là sự giảm xuống từ con số giới hạn 200 người tham dự trước đây.
- Tất cả các biện pháp y tế công cộng trước đây vẫn còn hiệu lực vào lúc này.
- Thêm thông tin về tất cả các biện pháp y tế khác có sẵn tại trang mạng [alberta.ca/covid19](https://alberta.ca/covid19).

## Thông tin có liên quan

- [Đăng ký cuộc hẹn chích vắc-xin COVID-19 của quý vị](#)

## Báo chí thắc mắc xin liên lạc

Steve Buick

780-288-1735

Thư Ký Cấp Cao đặc trách Báo Chí, Bộ Y Tế